



DOMESCO
Vì Chất Lượng cuộc sống

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Số 66 Quốc Lộ 30 - P.Mỹ Phú - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp
Điện thoại: +84.277.3852278 - 3859370 Fax: +84.277.3851270
Văn Phòng 2: 37 Thành Thái - P.14 - Q.10 - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84.28.38654185 Fax: +84.28.38650447
Email: domesco@domesco.com Website: www.domesco.com

Số: 24 /HĐQT-DMC

Tp.Cao Lãnh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

(chia sẻ thông tin về việc thu hồi sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu Valsartan của Zhejiang Huahai Pharmaceutical sản xuất)

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Quý Cổ đông/Quý Nhà Đầu tư/Quý Đối tác**

Ngày 11/07/2018 Công ty CP XNK Y tế DOMESCO (Mã CK: DMC) và một số công ty sản xuất và phân phối Dược Phẩm tại Việt Nam (hơn 40 công ty) nhận được Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/07/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - China sản xuất (đây là công ty sản xuất nguyên liệu đã được cơ quan quản lý Dược Phẩm Châu Âu (European Management Agency – viết tắt là EMA) xét duyệt và cấp phép cho nhập khẩu vào các nước trên thị trường Châu Âu với giấy phép số R0-CEP 2010-072- Rev 01 và được Cục quản lý Dược Việt Nam cấp phép theo quyết định số 5824/QLD-KD ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Trước đó ngày 5/7/2018 cơ quan quản lý Dược Phẩm Châu Âu (European Management Agency – EMA) cũng ra quyết định thu hồi toàn bộ các sản phẩm có chứa Valsartan trên toàn bộ lãnh thổ các nước thuộc sự quản lý của EMA. Lý do thu hồi là nguyên liệu này được phát hiện chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có khả năng gây ung thư cho người.

Ngay khi nhận được yêu cầu của Cục Quản lý Dược, DOMESCO đã thông báo cho toàn bộ khách hàng và đang tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm mà DOMESCO sản xuất từ nguyên liệu Valsartan của Zhejiang Huahai Pharmaceutical sản xuất. DOMESCO cũng đã thực hiện báo cáo về tình hình mua và sử dụng nguyên liệu Valsatan theo đúng yêu cầu của Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Để cung cấp mọi thông tin một cách chính xác và đúng đắn đến quý Sở Giao Dịch chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh cùng Quý cổ đông / Nhà đầu tư / Quý đối tác chúng tôi xin thông báo như sau:

1. Việc thu hồi các sản phẩm nêu trên **không ảnh hưởng lớn** đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DOMESCO bởi các lý do sau:
 - Đây là sản phẩm có doanh thu rất thấp trong danh mục gần 300 sản phẩm của DOMESCO sản xuất và phân phối.
 - Công ty đang làm việc với nhà cung cấp nguyên liệu để yêu cầu bồi thường nên việc thu hồi không gây tổn thất về lợi nhuận của công ty.

2. Đây là lý do khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty nên chúng tôi tin rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của quý cổ đông cũng như khách hàng đối với DOMESCO.
3. Với chính sách ưu tiên chất lượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn và chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ sản phẩm nào của DOMESCO đều có ít nhất một nguồn nguyên liệu khác để dự phòng. Do đó, DOMESCO đã hoàn tất việc nghiên cứu một nguồn nguyên liệu Valsartan khác sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất ngay sau khi nhận được sự phê duyệt của Cục Quản Lý Dược Việt Nam

Chúng tôi tin rằng với hệ thống thông tin đa chiều và nhanh chóng, hiện đại như ngày nay, Quý cổ đông / Nhà đầu tư đều có thể tiếp cận được mọi thông tin một cách chính xác, để từ đó có những phân tích, đánh giá và có những quyết định hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Quý Cổ đông cũng như cho bản thân các doanh nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng rằng quý cổ đông và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của DOMESCO vì Phương châm của chúng tôi là “Vì Chất Lượng cuộc sống”

Trân trọng cảm ơn và kính chào. *HL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN VĂN HOÁ